

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	FI_AM_002
ชื่อตาราง	รายได้ค่าใช้จ่ายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (2546 - 2553)
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายไตรมาส รายครึ่งปี ความล่าช้า 40 วัน กำหนดเวลาเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	เป็นการรวบรวมข้อมูลผลประกอบการเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ตลอดจนผลกำไร(ขาดทุน) ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (ไม่รวมบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย) จากรายงาน บบส.5 รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นรายไตรมาสและรายครึ่งปี เฉพาะข้อมูลปี 2546 จะแสดงข้อมูลรายครึ่งปี โดยสถาบันการเงินจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายในสิ้นเดือนถัดจาก ไตรมาสที่ต้องรายงาน โดยแยกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 1. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล หมายถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนลด และค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากเงินลงทุนในลูกหนี้ เงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนในบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และเงินฝากสถาบันการเงิน 2. ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม หมายถึง ดอกเบี้ย ส่วนลดจ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายในการกู้ยืมเงิน 3. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุด แต่ไม่ได้รับชำระหนี้ และได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว รวมทั้งจำนวนที่กั้นไว้สำหรับหนี้สงสัยจะสูญที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้และส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ 4. รายได้ที่มีไขดอกเบี้ย หมายถึง ค่าธรรมเนียมและบริการจากการให้บริการแก่ลูกค้า และการรับบริหารสินทรัพย์ กำไร(ขาดทุน) จากการปริวรรต จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนในลูกหนี้ การขายทรัพย์สินรอการขาย และรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 5. ค่าใช้จ่ายที่มีไขดอกเบี้ย หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน อาคารสถานที่และอุปกรณ์ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมในการบริหารสินทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและบริการ ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 6. กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้และก่อนรายการพิเศษ หมายถึง ยอดรวมรายได้ (รายการที่ 1 และรายการที่ 4) หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย (รายการที่ 2 รายการที่ 3 และรายการที่ 5) แต่ก่อนหักค่าภาษีเงินได้ และรายการพิเศษ 7. ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณขึ้นตามวิธีการบัญชี หรือ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 8. กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ หมายถึง กำไร (ขาดทุน) หักภาษีเงินได้แต่ก่อนหักรายการพิเศษ 9. รายการพิเศษ หมายถึง รายการที่มีได้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัทบริหารสินทรัพย์และไม่อาจคาดได้ว่าจะเกิดขึ้นเป็นประจำหรือไม่ เช่น ค่าเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำท่วม กรณีที่รายการพิเศษเป็นผลขาดทุนจะแสดงจำนวนเงินติดลบ (-) 10. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง กำไรหรือขาดทุน หักค่าภาษีเงินได้และหักหรือรวมรายการพิเศษ
แหล่งที่มาของข้อมูล	บริษัทบริหารสินทรัพย์
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	( <a href="https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=805&amp;language=th">https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=805&amp;language=th</a> )
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ที่มข้อมูลสถาบันการเงิน  
ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์  
โทร. 0-2283-5633, 0-2283-5635